

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ ช่องทางการให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036-211852 ต่อ 203 โทรสาร 036-318183	วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -1600 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตใช้สนามและสถานการกีฬา พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ให้บริการด้านสถานที่แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป ได้ออกกำลังกายสันทนาการจัดกิจกรรมอื่นๆ โดยเปิดให้บริการทางด้าน ฟิตเนสกลางแจ้ง ฟิตเนสในร่ม สระว่ายน้ำ ลานแอโรบิก สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามวู้ดบอล สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน สนามเปตอง สนามบาสเก็ตบอล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้ออกกำลังกาย โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการฟรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันให้แก่ประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อให้การบริการด้านสถานที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หรือกิจกรรมอื่นๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดไว้อาศัยตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

ขั้นตอน	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ผู้ขอใช้บริการทำหนังสือยื่นขอให้บริการสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอหนังสือเพื่อขออนุญาต (ระยะดำเนินการ ครึ่งวัน)	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. ได้รับการอนุญาตแล้ว แจ้งหนังสือให้ผู้ขอใช้บริการทราบ (ระยะดำเนินการ ครึ่งวัน)	

ระยะเวลา

ผู้ประสงค์จะขอใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยระบุวัตถุประสงค์ รายละเอียด วันและเวลา ที่จะขอใช้ให้ชัดเจนก่อนถึงกำหนดล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

หนังสือขออนุญาตใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ค่าบำรุงการใช้สนามฟุตบอล เพื่อจัดกิจกรรม หรือจัดการแข่งขันกีฬา (เหมาจ่าย) 15,000 บาท

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036-211852 ต่อ 203 หรือ www.sarburipao.com